

NĂM 1990

Tháng 1:

THỊ ỦY THỊ XÃ THANH HÓA CHỈ ĐẠO ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN PHẤN ĐẤU PHỔ CẬP TIỂU HỌC

Được sự quan tâm đầu tư chỉ đạo của Đảng bộ và sự phấn đấu liên tục của nhân dân, lĩnh vực giáo dục Thị xã Thanh Hoá nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Cùng với phát triển các ngành học phổ thông, Thị uỷ và UBND thị đã tích cực tổ chức vận động nhân dân trong thị xã học tập bổ túc văn hoá xoá mù tiến tới phổ cập tiểu học theo Luật phổ cập tiểu học của Quốc hội khoá VIII đề ra.

Tháng 01-1990, Thị xã Thanh Hoá - đơn vị đầu tiên trong tỉnh được Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận đã phổ cập tiểu học và xoá mù. Các phường Ngọc Trạo, Ba Đình, Hàm Rồng là những đơn vị có thành tích xuất sắc về phổ cập tiểu học và xoá mù.

Ngày 20-3:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 8 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Nhằm củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tạo nên sức mạnh nội lực to lớn đưa công cuộc đổi mới đi đến những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng - an ninh, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các ngành, các cấp, đặc biệt là Ban Dân vận

Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị của Đảng... tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) ban hành ngày 20-3-1990, về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân”.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác Dân vận được đổi mới toàn diện cả về phương thức vận động quần chúng thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hoá cụ thể, dân chủ trong đời sống xã hội được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng nâng cao, toàn dân đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Ngày 21-3:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THAM MƯU CHO TỈNH ỦY VÀ UBND TỈNH CHỈ ĐẠO THU, CHI NGÂN SÁCH ĐÚNG LUẬT

Ngày 04-01-1990, Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (Quyết định số 07/HĐBT).

Ngày 21-3-1990, Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá thành lập theo Quyết định số 155 -TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Tài chính và là đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Bộ máy Kho bạc Nhà nước tỉnh có 6 phòng nghiệp vụ gồm: Hành chính quản trị, Tổ chức cán bộ, Kế toán thống kê, Kho quỹ, Kế hoạch tín dụng tổng hợp và Thanh tra.

Mỗi huyện, thị, thành phố thành lập chi nhánh Kho bạc trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Chức năng chủ yếu của Kho bạc Nhà nước tỉnh được quy định: làm nhiệm vụ thu và chi trả cho ngân sách, kiểm tra giám sát, phân chia ngân sách các cấp theo quy định của cấp có thẩm quyền góp phần bảo đảm các chế độ tài chính khi chưa có Luật ngân sách, giúp cho sự chỉ đạo, điều hành ngân sách của UBND tỉnh, của Sở Tài chính đi vào khuôn khổ, nề nếp.

Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá ra đời, đã góp phần tích cực vào việc thu chi tài chính và đầu tư phát triển đảm bảo an toàn tuyệt đối kho quỹ. Chỉ tính từ 1992 đến 1995, Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá đã huy động trên 100 tỷ đồng cho ngân sách và đã cho vay... 3.301 dự án với tổng số vốn là 70.175 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 59.685 lao động và cho vay 95.910 triệu đồng thực hiện chủ trương khai phá đất trống, đồi trọc, trồng mới 21.600ha và khoanh nuôi, bảo vệ chăm sóc 52.536ha rừng; trồng 2.894ha cây ăn quả; chăn nuôi 2.336 con trâu, bò và đã giải quyết việc làm cho 5.862 hộ nông dân trong tỉnh.

Ngày 19-6:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP HỘI CỤ CHIẾN BINH THANH HÓA

Ngày 06-12-1989 Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam ra Quyết định số 173-BT/TW thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Quyết định ghi rõ: “Hội Cựu chiến binh là một đoàn thể nhân dân, đại diện ý chí và quyền lợi của Cựu chiến binh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo...”.

Ngày 19-6-1990, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa ra Quyết định số 431-QĐ/TU về việc thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí do Thiếu tướng Lê Công Phê là Chủ tịch, các đồng chí Hoàng Văn Ngũ, Hoàng Đình Dê làm Phó Chủ tịch. Ngày 31-7-1990 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Chỉ thị số 38 CT/TU về việc thành lập Hội Cựu chiến binh cấp huyện, thị và cơ sở. Hội Cựu chiến binh ra đời là một sự kiện chính trị quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Cựu chiến binh trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến năm 2000, Hội Cựu chiến binh đã phát triển 117.104 hội viên sinh hoạt trong 5.351 chi hội. Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá đã đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Ngày 18-7:

MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG QUỸ TÌNH NGHĨA

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ về công tác đền ơn đáp nghĩa, nhằm trợ giúp cho gia đình thương binh nặng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trong những năm 1990 - 1993, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, vận động nhân dân đóng góp, xây dựng tu bổ nghĩa trang và bia tưởng niệm liệt sỹ. Hưởng ứng phong trào, nhân dân trong tỉnh đã tích cực đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên đã thường xuyên chăm sóc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ. Riêng Hội Nông dân đã quyên góp được 28.900.000 đồng tặng “sổ tiết kiệm tình nghĩa” cho 89 gia đình thương binh, liệt sỹ gặp nhiều khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc đã phối kết hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng thực hiện xã hội hoá phong trào chăm sóc gia đình liệt sỹ, thương binh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Toàn tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa và hàng vạn sổ tiết kiệm gửi tặng các gia đình chính sách.

Tháng 8:

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ III

Lập thành tích chào mừng 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 60 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm ngày thành lập nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, 45 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền

phong Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ chỉ đạo Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ III.

Đại hội được tổ chức vào tháng 8-1990 tại khu Hội nghị của tỉnh (Hội trường 25B) gồm 335 đại biểu thay mặt cho hàng vạn đội viên thiếu niên từ khắp 21 huyện, thị về dự Đại hội.

Đại hội đánh giá quá trình phấn đấu của thiếu niên, nhi đồng tỉnh nhà từ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ II (6-1986) đến 1990. Đại hội đã khẳng định: Trên cơ sở tiếp tục triển khai các phong trào “nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ” nhiều cuộc vận động mới như “Em yêu khoa học”; “Áo lụa tặng Bà”; “Bát hương cho nghĩa trang liệt sỹ”; “Bảo vệ an toàn đường sắt quê em”... đã giáo dục và cổ vũ hàng vạn thiếu niên nhi đồng trong tỉnh phấn đấu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Đại hội cũng đã đề ra nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên đối với thiếu niên và nhi đồng. Báo cáo chỉ rõ: Phải có lối sống trung thực, có tình thương yêu bạn bè, kính trọng ông bà, cha, mẹ và anh chị, hình thành nhân cách của người công dân mới. Tích cực phấn đấu phát triển trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các phong trào và các cuộc vận động do Tỉnh Đoàn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đã cổ vũ đội viên thiếu niên toàn tỉnh “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” góp phần tích cực vào các hoạt động xã hội ở địa phương.

Ngày 21-8:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP CHI CỤC THUẾ THANH HÓA

Ngày 07-8-1990, HĐBT ra Nghị định số 281/HĐBT về thành lập hệ thống thu thuế thuộc Bộ Tài Chính và sau đó ra Quyết định

số 315 TC-QĐ/TCCB về việc thành lập Chi cục Thuế Nhà nước thuộc tỉnh, thành phố và huyện, thị.

Ngày 21-8-1990, Tỉnh uỷ chỉ đạo UBND tỉnh ra quyết định thành lập Chi cục Thuế tỉnh Thanh Hoá với hệ thống tổ chức như sau: Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo, Phòng Kế hoạch, Thống kê - Kế toán, Phòng Thuế nông nghiệp, Phòng Thuế khu vực ngoài quốc doanh, Phòng thuế khu vực quốc doanh (công nghiệp, xây dựng, giao thông), Phòng thuế khu vực lưu thông phân phối, Phòng Tài vụ, Phòng Trước bạ, Phòng Thanh tra - xử lý tố tụng, Phòng quản lý ấn chỉ.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành hữu quan và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên ngành Thuế, trong 5 năm (1991 - 1995) ngành Thuế Thanh Hoá đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch (năm thấp nhất đạt 102,4%, năm cao nhất đạt 122% kế hoạch).

Với thành tích đạt được, Chính phủ đã tặng Bằng khen và Huân chương Lao động hạng Ba cho Chi cục Thuế Thanh Hoá.

Ngày 09 - 15/9/1990:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHÒNG THỦ

Từ 09/9 đến 15/9/1990, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức diễn tập phòng thủ trên địa bàn tỉnh.

Đây là cuộc diễn tập 2 cấp: cấp huyện, thị và cấp xã, phường. Cuộc diễn tập đã diễn ra trên 10 huyện: Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thiệu Yên, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Quan Hoá, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc và Thường Xuân... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập ra 5 bộ phận chỉ đạo. Chia cuộc diễn tập làm 2 đợt:

- Đợt 1 từ ngày 09 đến ngày 11/9 gồm các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thiệu Yên, Triệu Sơn và Cẩm Thủy.

- Đợt 2 từ ngày 13 đến ngày 15/9 gồm các huyện còn lại: Quan Hoá, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc và Thường Xuân.

Nội dung cuộc diễn tập: Thực hiện diễn tập đủ các bước cho 2 cấp: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chiến đấu, thực hành chiến đấu, thực hành sử dụng dân quân tự vệ, bộ đội địa phương phối hợp với công an, biên phòng xử lý các phương án tại chỗ, chống gây rối bạo loạn, đánh địch tiến công vào các địa bàn theo phương án, đánh địch đổ bộ đường không, động viên quân dự bị. Cuộc diễn tập đã thu được kết quả:

- Hoạt động theo cơ chế 02 của các huyện rõ ràng, đầy đủ, đúng chức năng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang.

- Tổ chức chiến đấu, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành chiến đấu tốt, gây được lòng tin đối với Đảng, chính quyền.

- Bộ đội địa phương, biên phòng, công an, dân quân tự vệ hợp đồng chiến đấu chặt chẽ, nhất là tuyến biên giới.

Ngày 26-9:

THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG CỦA ĐẢNG, HĐND TỈNH RA NGHỊ QUYẾT XÂY DỰNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Để tạo điều kiện cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ được ổn định về: Đời sống, sức khoẻ, tư tưởng và gia đình, cùng với thực hiện nghiêm túc chính sách của Đảng, Nhà nước cần có sự chăm sóc đùm bọc tình nghĩa và trách nhiệm của mọi người. Ngày 03-7-1990, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tại kỳ họp thứ 3 (khóa XII) ngày 18-7-1990, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết số 887 VX/UBTH ngày 26-9-1990 về việc xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Điều I: Xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên cơ sở đóng góp của toàn dân. Quỹ được sử dụng trợ giúp cho thương bệnh binh nặng.

gia đình liệt sỹ để ổn định nhà ở và hỗ trợ một phần nguồn vốn ban đầu tạo điều kiện ổn định đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước quá khó khăn.

- Mức đóng góp giá trị tương đương 3kg thóc/người/năm đối với tất cả công dân trong độ tuổi lao động. Thời gian đóng góp bắt đầu từ tháng 6-1990.

- Tiếp nhận sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Điều 2: Quỹ đền ơn đáp nghĩa được quản lý theo nguyên tắc tài chính Nhà nước. Ngành Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thu, ngành Lao động - TBXH lập kế hoạch sử dụng hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt, ngành Tài chính - Vật giá cấp và giám sát thực hiện.

- Giao cho Sở Lao động - TB và XH và Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn cụ thể đối tượng, cách sử dụng và quyết toán thu, chi hàng năm báo cáo HĐND tỉnh.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Ngày 01-10:

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

Từ ngày 01 - 03/10/1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm và làm việc tại Thanh Hoá. Đồng chí đã về thăm huyện Thọ Xuân, làm việc với lãnh đạo huyện, thăm xã Xuân Hoà - cơ sở cách mạng mà đồng chí đã hoạt động trong thời kỳ bí mật (1930 - 1945), thăm thị xã Thanh Hoá, phường Nam Ngạn, xã Đông Văn (Đông Sơn)... Đến đâu đồng chí cũng được Đảng bộ, nhân dân các địa phương trân trọng chào mừng...

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói chuyện với lãnh đạo tỉnh và các ngành đoàn thể cấp tỉnh. Đồng chí đã chỉ rõ thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới và những khó khăn thách thức toàn Đảng, toàn dân tộc phải vượt qua trong thời kỳ mới. Đồng chí mong Đảng bộ, nhân dân Thanh Hoá tiếp tục giữ vững ổn định chính trị đưa sự nghiệp đổi mới đi đến thắng lợi mới.

Ngày 24-10:

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC
TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI
CÔNG TÁC VĂN NGHỆ, BÁO CHÍ XUẤT BẢN**

Đảm bảo cho các hoạt động văn nghệ, báo chí, xuất bản đúng hướng và đạt hiệu quả tốt, ngày 24-10-1990 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Nghị quyết số 27 NQ-TV về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn nghệ, báo chí, xuất bản”, Ban Thường vụ đã chỉ rõ các mặt thành công, hạn chế, thiếu sót khuyết điểm và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn nghệ, báo chí, xuất bản:

Về thành công:

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động văn nghệ, báo chí, xuất bản có bước phát triển mới góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương. Cụ thể là: Các hoạt động văn nghệ, báo chí, xuất bản đã đổi mới cả nội dung và hình thức góp phần tích cực tuyên truyền động viên nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng của nhân dân về công khai, dân chủ, công bằng xã hội, chống các hiện tượng tiêu cực. Sách, báo, ấn phẩm xuất bản không sai phạm về chính trị, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động xã hội, tuyên truyền

giáo dục phát huy truyền thống cách mạng sâu rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao đời sống văn hoá trong toàn xã hội...

Về hạn chế, khuyết điểm:

Các hoạt động văn nghệ, báo chí, xuất bản chất lượng và hiệu quả chưa ngang tầm yêu cầu mới, việc phát hiện các mô hình mới, nhân tố mới còn ít, số lượng bài viết chống tiêu cực còn ít, một số tin, bài phản ánh một chiều chưa khách quan, việc đổi mới về nội dung và hình thức còn chậm, lượng thông tin ít và chưa kịp thời, chưa gắn công tác xuất bản với phát hành, mạng lưới truyền thanh cơ sở chưa đồng bộ, trình bày tin, bài, ảnh trên sách báo còn tùy tiện, quan hệ giữa các cơ quan báo chí chưa chặt chẽ, tính định hướng của các tin, bài thấp. Đội ngũ những người làm công tác văn nghệ, báo chí, xuất bản được đào tạo, nhiều kinh nghiệm, có tâm huyết hoà mình với nhân dân, với phong trào để thực thi nhiệm vụ. Tuy vậy một số ít văn nghệ sỹ, phóng viên bản lĩnh chính trị chưa cao, một số ít không gương mẫu trong lối sống, gây phiền hà cho cơ sở...

Về lãnh đạo của Tỉnh uỷ và quản lý của UBND tỉnh:

Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ đã định hướng chính trị cho công tác văn nghệ, báo chí, xuất bản, đầu tư cơ sở vật chất nâng cao chất lượng hoạt động, không can thiệp thô bạo nhưng không buông lỏng sự lãnh đạo. Tuy vậy, vẫn chưa giành đủ thời gian đầu tư suy nghĩ nên việc định hướng lãnh đạo chưa cụ thể, công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ trong lĩnh vực này chưa kết hợp chặt chẽ, việc lãnh đạo, quản lý còn nhiều lúng túng vì chưa xác định được cơ chế rõ ràng. Nhận thức về bản chất và vai trò của công tác văn nghệ báo chí xuất bản khi chuyển đổi cơ chế còn đơn giản, chưa quan tâm đầy đủ đến đời sống vật chất và tinh thần của văn nghệ sỹ, phóng viên...

Về phương hướng giải pháp:

Trong tình hình hiện nay, định hướng chính trị quan trọng nhất là khẳng định quyết tâm đổi mới theo con đường XHCN mà Chủ tịch

Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Hướng văn nghệ, báo chí, xuất bản vào việc động viên, hướng dẫn, đoàn kết toàn dân tiến hành sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Các cấp uỷ Đảng cần quan tâm đến đội ngũ làm công tác văn nghệ, báo chí xuất bản trên nhiều phương diện. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn nghệ, báo chí, xuất bản.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định một số điểm sau đây:

1. Mọi hoạt động của văn nghệ, báo chí, xuất bản và lưu hành các ấn phẩm đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và quản lý Nhà nước của UBND tỉnh.

2. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và quản lý của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định: Cơ quan chủ quản của Báo Thanh Hoá là Ban Thường vụ, người chịu trách nhiệm trực tiếp là đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh - Truyền hình và Nhà Xuất bản Thanh Hoá giao cho UBND tỉnh quản lý, trực tiếp là đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách văn xã, cơ quan chủ quản của Báo Văn hoá - Thông tin là Sở Văn hoá - Thông tin. Tổng Biên tập và Giám đốc các cơ quan báo chí xuất bản có trách nhiệm và quyền hạn như quy định trong Luật Báo chí, Luật Xuất bản Nhà nước đã ban hành.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu của cấp uỷ về công tác văn nghệ, báo chí, xuất bản, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ kết hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chuẩn bị điều kiện thành lập “Hội Nhà báo Thanh Hoá”, thành lập Đảng đoàn Hội Nhà báo, Hội Văn nghệ tiến tới xuất bản tờ báo “Văn nghệ Thanh Hoá”. Sở Văn hoá - Thông tin chuẩn bị điều kiện thành lập Hội đồng xuất bản và Hội đồng nghệ thuật đặt dưới sự quản lý của UBND tỉnh.

Để đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, Ban Thường vụ bổ nhiệm đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin làm Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (kiêm nhiệm).

3. UBND tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư cho hoạt động văn nghệ, báo chí, xuất bản.

Ngày 17-11:

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO SÁP NHẬP SỞ TÀI CHÍNH VÀ ỦY BAN VẬT GIÁ THÀNH SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ

Quá trình hoạt động, Ủy ban Vật giá tỉnh và Sở Tài chính có liên hệ mật thiết trong việc thu ngân sách và định hướng giá cả thị trường...

Thực hiện cải cách hành chính, tạo ra điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ vào hướng dẫn của Chính phủ, Tỉnh ủy chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập Ủy ban Vật giá và Sở Tài chính thành Sở Tài chính - Vật giá Thanh Hoá (Quyết định số 1558/QĐ/UBTH ngày 17-11-1989) và quy định rõ chức năng nhiệm vụ hệ thống tổ chức của Sở.

Sự chuyển đổi về tổ chức buổi đầu nảy sinh khó khăn, nhưng Sở Tài chính - Vật giá đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ĐOÀN THANH NIÊN ĐỔI MỚI TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC TẠO ĐÀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO “BA XUNG KÍCH”

Trên cơ sở đổi mới nhận thức về tư tưởng và tổ chức, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” trên các lĩnh vực:

Trong sản xuất nông nghiệp: Tỉnh đoàn phát động phong trào thi đua “Thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi”. Hàng vạn đoàn viên thanh niên đã say sưa lao động, phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh làm giàu cho gia đình, xã hội. Nhiều chi đoàn và cá nhân nhận đầu thầu hàng trăm ha diện tích hoang hoá để trồng cây ăn quả, sản xuất lúa, hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tôm cá... góp phần đưa tổng sản lượng lương thực trên địa bàn toàn tỉnh từ 60 vạn tấn năm 1976 lên 82 vạn tấn năm 1990.

Trong công nghiệp: Tổ chức Đoàn duy trì thường xuyên các phong trào: “luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhận các công trình, dự án... đồng

thời phát động các đợt vận động thi đua tiết kiệm vật tư nguyên liệu, thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước, tham gia 5 mặt quản lý xí nghiệp, chống các hiện tượng tiêu cực... Hoạt động của Đoàn viên, thanh niên trong 111 xí nghiệp quốc doanh, 127 HTX tiểu thủ công nghiệp, 227 tổ hợp, 2.485 xí nghiệp tư nhân và hộ cá thể đã góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn từ 1.054.000.000 đồng (năm 1989) lên 1.683.000.000 đồng (năm 1990).

Trong văn hoá xã hội: Đoàn đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn hoá mới. Phong trào thi đua “đạy tốt, học tốt” trong giáo dục tiếp tục được phát huy. Phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT đã thu được nhiều kết quả rất đáng tự hào.

Cùng với lao động sản xuất, học tập các cấp bộ đoàn đã tích cực đẩy mạnh “xung kích” trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, đoàn viên, thanh niên tình nguyện trở thành tuyên truyền viên trong công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Năm 1990, các huyện đã xây dựng được 315 đội thanh niên xung kích an ninh; 100% đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân. Thanh niên trong lực lượng vũ trang địa phương phấn đấu giữ gìn và phát huy bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt 6 điều dạy của Bác.

Quá trình phấn đấu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến phong trào “ba xung kích làm chủ tập thể” góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển, quốc phòng được ổn định.

NÂNG CẤP VÀ LÀM MỚI CÓ TRỌNG ĐIỂM CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỘ THEO SỰ CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH ỦY

Những năm 1986 - 1990 thực hiện phương hướng chỉ đạo của Tỉnh uỷ: “Nâng cấp cải tạo là chính, xây dựng mới có trọng điểm, ưu tiên các tuyến đường trọng điểm”, ngành Giao thông vận tải Thanh Hoá đã tập trung vào các tuyến đường sau đây:

- *Tuyến đường 1A*: đã phối hợp với lực lượng Trung ương hoàn

thành nền đường cống rãnh và rải nhựa đoạn thị xã Thanh Hoá và đoạn Phan Chu Trinh - Hàm Rồng.

- *Tuyến đường:* Thanh Hoá - Bến Sung - Yên Cát - Bãi Trành đã hoàn thành nền đường đoạn Nông Cống - Bến Sung, làm cầu Vòm hai chiều khe Rồng và cầu Đất đưa 22 km đường Bến Sung - Yên Cát vào khai thác sử dụng.

- Tuyến thị xã Thanh Hoá - Mục Sơn - Đồng Tâm - Na Mèo thi công mặt đường đá dăm láng nhựa một số đoạn xấu. Tuyến thị xã Thanh Hoá - Sao Vàng được tiếp tục xây dựng, sửa chữa. Đã làm xong cầu Lai và một số cống tràn trên tuyến đường 15A, 217A.

- Tuyến đường thị xã Thanh Hoá - thị xã Sầm Sơn đã được thi công trong phạm vi một tháng để kịp thời phục vụ hè.

- Tuyến thị xã Thanh Hoá - Kiêu được cán cấp phối một số đoạn xấu, sửa chữa mặt đường, đại tu phà, cầu Vạn Hà và bắc cầu phao Kiêu.

Các tuyến đường phân cấp cho huyện, thị quản lý cũng được tu sửa đảm bảo giao thông thông suốt liên tục.

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGHỀ BIỂN THEO NGHỊ QUYẾT 16 BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Năm 1988, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết 16 về đổi mới cơ chế quản lý nghề biển, sau hai năm thực hiện đã gặt hái được thành quả mới:

1. Xuất hiện thêm thành phần kinh tế tư nhân và hộ gia đình: Các thành phần kinh tế (quốc doanh, HTX, tổ hợp, tư nhân, hộ gia đình) cùng tham gia sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng hải sản.

2. Các đơn vị quốc doanh, tập thể đã thực hiện phương thức khoán gọn, khoán thuê, khoán thầu, nhượng lại phương tiện công cụ sản xuất cho các hộ gia đình, nhờ đó đã tạo ra động lực mới thúc đẩy sản xuất phát triển.

3. Mở rộng liên doanh liên kết trong và ngoài nước tạo ra nguồn vốn đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình độ quản lý kinh tế biển, mở rộng thị trường xuất khẩu hải sản.

Do mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh, lực lượng lao động nghề cá có đủ việc làm, đời sống được nâng lên. Cụ thể là: Năm 1988 chỉ bố trí việc làm cho 13.012 lao động đánh bắt nuôi trồng hải sản, năm 1990 đã bố trí được việc làm cho 16.921 lao động có thu nhập thường xuyên. Năm 1988 giá trị tư liệu sản xuất chỉ đạt 14,5 tỷ đồng đến năm 1990 giá trị tư liệu sản xuất tăng lên 23,5 tỷ đồng, tổng công suất thuyền máy đạt 17.081 CV tăng hơn năm 1988 là 5.000 CV.

TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT LÚA TẬP TRUNG CHUYÊN CANH

Đại hội Đảng bộ tỉnh từ khoá XII đến khoá XV đều nghị quyết về việc đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Thực hiện nghị quyết Đại hội, Tỉnh uỷ các khoá đã tập trung chỉ đạo xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung chuyên canh ở các huyện: Yên Định, Thiệu Hoá, Triệu Sơn, Nông Cống, Thọ Xuân, Đông Sơn, Quảng Xương, Hoàng Hoá, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn và Vĩnh Lộc. Cùng với việc tăng cường các biện pháp thuỷ lợi, phân bón, đầu tư tiến bộ khoa học vào sản xuất, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đưa công nghệ giống mới vào sản xuất đại trà.

Toàn tỉnh đã xây dựng 4 trại sản xuất giống và 120 điểm sản xuất giống tại hộ, đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi, sân phơi, nhà kho, máy sấy, máy phân hạt kho lạnh đảm bảo đủ điều kiện sản xuất các loại giống tốt. Tính từ năm 1975 đến nay diện tích lúa trên địa bàn toàn tỉnh

luôn ổn định (từ 245.000 ha - 255.000 ha) năng suất và sản lượng luôn luôn tăng:

Năm	Năng suất	Sản lượng toàn tỉnh
1976	21,67 tạ/ha	398.600 tấn
1985	26,30 tạ/ha	659.834 tấn
1995	33,9 tạ/ha	848,439 tấn
2000	42,5 tạ/ha	1.095.840 tấn

Năng suất năm 2000 tăng gấp 2 lần năm 1976, sản lượng năm 2000 tăng gấp 3 lần năm 1976.

HUYỆN ỦY NÔNG CÔNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Để thực hiện thắng lợi 3 chương trình kinh tế lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra. Huyện uỷ chủ trương tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đối với công tác giao thông thuỷ lợi luôn được coi là vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu nên được ưu tiên cả về vốn và lao động. Trước hết tập trung vào việc hoàn thành thuỷ lợi mặt ruộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Đồng thời đầu tư hoàn chỉnh một số công trình thuỷ lợi lớn như công trình kênh Nam sông Mực mang tên công trình 56 do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhận. Công trình kênh Bắc sông Mực, kênh tiêu Trường Trung, Trường Minh kéo dài đến Bến Mắm. Xây dựng mới trạm bơm tiêu Trường Minh - Trường Trung. Sửa chữa nâng cấp đại tu các trạm bơm Tượng Văn, Công Cương, Trung Thành, Đá Ban, Nổ Hồ.

Dưới sự chỉ đạo của Huyện, hàng vạn lao động và các loại phương tiện tập trung xây dựng đường 10 (tuyến đường mới hình thành theo kế hoạch phát triển giao thông của tỉnh). Nhân dân trong huyện đã đào đắp 240.000m³ đất, đá. Hoàn thành kế hoạch trước thời gian quy định. Nhân

dân một số xã tiến hành mở rộng tuyến đường Cầu Quan - Tân Thọ, đoạn Yên Thái - Chuối, xây dựng 6 cầu bê tông cốt thép. Mở tuyến xe khách Chuối - thành phố Thanh Hoá. Xây dựng thêm 6 trạm biến thế ở 6 xã, tạo thành mạng lưới điện khép kín ở 20 xã, thị trấn phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Để phát triển nền kinh tế một cách toàn diện, Huyện uỷ chủ trương xây dựng Xí nghiệp Sứ, thành lập Đội dy tu thuỷ nông. Thực hiện các Quyết định 143, 144, 315 của HĐBT về sắp xếp lại doanh nghiệp, từ 23 doanh nghiệp huyện đã sắp xếp còn lại 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và 1 đơn vị sự nghiệp có thu. Các nghề sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thức ăn gia súc, xây dựng dân dụng và các nghề thủ công truyền thống được khuyến khích phát triển. Toàn huyện có 70 lò vôi, 140 máy xay xát, 55 lò rèn... Do vậy đến năm 1990 giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng 6,3% (so với năm 1989).

ĐẢNG BỘ HUYỆN NHƯ XUÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Đảng bộ huyện Như Xuân chủ trương tập trung vốn, lực lượng lao động xây dựng kết cấu hạ tầng.

Năm 1986 huyện tập trung 60.000 ngày công và 2.850.000 đồng hoàn thành 22 km đường Yên Cát - Bến Sung, sông Chàng - Bãi Trành và 60km đường nông thôn. Đầu tư gần 4,5 triệu đồng và 3 triệu đồng của nhân dân đóng góp vào việc xây dựng trạm bơm Yên Thọ và nâng cấp 20 công trình cũ.

Năm 1987 nâng cấp các tuyến đường giao thông và xây dựng 2km đường và 2 chiếc cầu với số vốn đầu tư trên 4 triệu đồng và 4 vạn ngày công, đầu tư 21 triệu đồng (trong đó nhân dân đóng góp 5 triệu đồng) huy động 180.000 ngày công, xây dựng 18 hạng mục công trình thuỷ lợi.

Năm 1989 - 1990, tiếp tục huy động hàng vạn ngày công tu sửa nâng cấp hàng trăm km đường giao thông, hàng chục công trình thủy lợi bị cơn bão số 6 làm sạt lở, hư hỏng. Tập trung xây dựng và đưa vào sử dụng một số hồ đập lớn như: đập Trại (Tân Bình) đập Ráy Cò (Yên Lạc). Đầu tư 30 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Năm 1989 - 1990, tập trung xây dựng xong đường điện 35 KW Yên Cát - Bến Sung và đưa vào sử dụng.

Cùng với việc nâng cấp hàng trăm phòng học, hàng chục trạm xá. Huyện gấp rút hoàn thành một số công trình xây dựng mới như: Trường PTTH Như Xuân I, Bệnh viện huyện, Trường PTDT nội trú (với tổng số vốn là 800 triệu đồng).

ĐẢNG BỘ LANG CHÁNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Năm 1990 Đảng bộ Lang Chánh tập trung chỉ đạo các Đảng bộ quán triệt và thực hiện nội dung và Nghị quyết 24 của Tỉnh uỷ về: Tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ chủ trương: Xây dựng Đảng kết hợp với nhiệm vụ củng cố tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị là yêu cầu tất yếu. Huyện uỷ đã tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp nhưng không bao biện làm thay. Chính vì vậy, nhiều cán bộ chủ chốt trong các cấp chính quyền đã tỏ ra năng động sáng tạo, biết tổ chức đổi mới kinh tế.

Các đoàn thể quần chúng như Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo, tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết nhất trí xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới.

SỞ VĂN HÓA - THÔNG TIN THAM MƯU CHO TỈNH ỦY PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NẾP SỐNG VĂN HÓA MỚI Ở KHU DÂN CƯ

Sau 4 năm chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN, hoạt động văn hoá cơ sở, nhiều nơi còn khó khăn,

lúng túng. Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thông tin đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nội dung phương thức phát động phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư.

Xây dựng nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư, lấy xây dựng “gia đình văn hoá” làm nền tảng. Nội dung tiêu chí gia đình văn hoá được chỉ rõ: “gia đình hoà thuận, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, làm kinh tế, tổ chức đời sống và thực hiện kế hoạch hoá gia đình tốt; xây dựng sự đoàn kết, tương thân tương ái trong khu dân cư, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gương mẫu chấp hành đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Huyện Triệu Sơn, Đông Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoàng Hoá, Tĩnh Gia, Nông Cống, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Lang Chánh, Bá Thước, Thành phố Thanh Hoá... phong trào xây dựng nếp sống văn hoá trong khu dân cư được triển khai sâu rộng đem lại kết quả tốt.

Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư và xây dựng gia đình văn hoá đã tạo nên sức mạnh đoàn kết tạo ra quan hệ văn hoá mới tốt đẹp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đạt thành tựu mới ngày càng to lớn.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG THANH HÓA VÂY BẮT TÀU ĐÁNH CÁ NƯỚC NGOÀI XÂM PHẠM LÃNH HẢI THANH HÓA

Vùng biển Thanh Hoá có tiềm năng lớn, một số tàu nước ngoài thường lén lút đánh bắt hải sản trái phép. Kiên quyết bảo vệ vùng biển, bảo vệ tài nguyên biển, Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá đã kết hợp các lực lượng vây bắt quả tang các tàu đánh cá trái phép trên biển Thanh Hoá.

Ngày 12-9-1990 vây bắt 1 tàu đánh cá 110 tấn cùng 15 ngư thủ thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tháng 4, 5, 6/1992 đã vây bắt quả tang 11 tàu Trung Quốc đang đánh cá trái phép trên vùng biển Thanh Hoá. Cả năm 1992 đã vây bắt 30 tàu Trung Quốc và 331 ngư thủ, phạt gần 2 tỷ đồng Việt Nam.

Tháng 7-1993, Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá phối hợp với các lực lượng vây bắt quả tang 10 tàu đánh cá Trung Quốc (8 tàu Bắc Hải, 2 tàu Hợp Phố) và 76 ngư thủ đang xâm phạm trái phép lãnh hải Thanh Hoá. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã xử lý đúng pháp luật và thông lệ quốc tế.

Chủ động phối hợp với các lực lượng bạn tạo ra điều kiện cần thiết bảo vệ vùng biển, tài nguyên biển là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá đã hoàn thành xuất sắc.

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA NHỮNG NĂM 1990 -2000

Tháng 8-1962, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh uỷ, thời cao điểm biên chế gồm 13 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp làm Trưởng ban.

Từ năm 1962 - 1985 Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh uỷ đã sưu tầm hàng triệu trang tài liệu, nghiên cứu biên soạn nhiều đầu sách phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng. Trong đó cuốn “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 1930 - 1945” có ý nghĩa chính trị và khoa học cao.

Năm 1985, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định sáp nhập Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thành Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng thành một phòng trong Ban Tuyên giáo được biên chế 3 cán bộ do đồng chí Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo trực tiếp phụ trách.

Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng đã tổ chức mọi hoạt động chuyên môn theo yêu cầu mới và không ngừng cải tiến phương pháp tổ chức chỉ đạo nghiên cứu lịch sử Đảng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ đó, từ năm 1985 đến nay đã gặt hái được thành quả mới. Chỉ tính từ 1990 trở lại đây: Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng đã chỉ đạo giúp đỡ các ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, Thành uỷ, Đảng uỷ xã, phường, thị trấn sưu tầm

biên soạn gần 100 đầu sách. Riêng Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nghiên cứu biên soạn xuất bản hàng chục đầu sách được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh các thời kỳ, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đánh giá cao. Đó là các cuốn sách:

- Bác Hồ với Thanh Hoá xuất bản năm 1990.
- Lịch sử Đảng bộ Thanh Hoá tập I (1930 - 1954) xuất bản năm 2000.
- Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (1954 - 1975) xuất bản năm 1994.
- Lịch sử Đảng bộ Thanh Hoá tập II (1954 - 1975) xuất bản năm 1996.
- Đảng bộ Thanh Hoá những chặng đường lịch sử vẻ vang (1930 - 2000) xuất bản năm 2000.
- Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thanh Hoá (1931 - 2000) xuất bản năm 2000.